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1. Croeso a Chyflwyniadau  
 
Croesawodd a chyflwynodd LB bawb i gyfarfod y BGC. 
 

 

2. Ymddiheuriadau am Absenoldeb 
 
Gweler y rhestr lawn o ymddiheuriadau uchod.  
 

 

3. Cofnodion Cyfarfod y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ar 31 Ionawr 
2024 
 
Cytunwyd bod y cofnodion yn adlewyrchiad gwir a chywir. 
 

 

4.  Diweddariad Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro 
Diolchodd CD i'r BGC am ei gwahodd i fynychu'r cyfarfod ac amlygodd 
bwysigrwydd y BPRh a'r BGC yn cydweithio'n agos. Dywedodd fod 
nifer o ddogfennau allweddol y BPRh wedi'u dosbarthu gyda'r agenda 
ac eglurodd y byddai'n ymdrin â phedair thema o'r BPRh yn y 
cyflwyniad - sut maen nhw'n cynllunio, yr hyn maen nhw'n ei 
gwmpasu a'i gyflawni, y trefniadau ynghylch cyllid, a lle maen nhw'n 
anelu at fynd nesaf. 
 
Dywedodd CD fod 7 BPRh ar draws Cymru a'i rôl yw rheoli gwaith 
BPRh Caerdydd a'r Fro. Mae'r ffocws ar wella iechyd a lles preswylwyr 
trwy ddarparu'r cymorth cywir yn y lle cywir. 
 
Amlygodd CD fod angen i'r BPRh gynhyrchu asesiad anghenion 
poblogaeth bob 5 mlynedd. Eglurodd fod hyn yn dod ynghyd ag 
adroddiad sefydlogrwydd y farchnad a phob 5 mlynedd mae'r RPB yn 
cynhyrchu Cyd-gynllun Ardal.  Mae'r cynllun cyfredol yn nodi'r 
ymrwymiadau y mae'n ofynnol i'r BPRh eu cynnwys trwy agenda 5 

 
 
CD 



mlynedd. Esboniodd CD fod gofynion newydd ar gyfer Cynlluniau 
Cyflawni Blynyddol a ddaw i rym yn 2028, ond bydd y BPRh yn eu 
dechrau eleni i ddangos yn glir beth sy'n cael ei roi ar waith. 
Cynhyrchir Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn yn manylu ar y gwaith 
y mae'r BPRh wedi'i wneud, a datblygwyd y Cynllun Cyfalaf Strategol 
yn ddiweddar ac mae'n nodi piblinell gyfalaf yr BPRh fel partneriaeth 
dros gyfnod o 10 mlynedd. 
 
Eglurodd CD, gan fod angen i'r BPRh gynhyrchu Cyd-gynllun Ardal sy'n 
canolbwyntio ar wasanaethau a Chynllun Cyfalaf Strategol sy'n 
canolbwyntio ar adeiladau, a'u bod yn meddwl fwyfwy am gynllunio 
ar sail lleoedd. Byddai hyn yn cynnwys meddwl yn benodol beth y 
gallant ei wneud i wella canlyniadau pobl mewn mannau penodol 
trwy ddod â gwasanaethau, seilwaith a phoblogaeth ynghyd. Gall 
cynllunio ar sail lleoedd alluogi'r BPRh i gydlynu gwaith yn fwy 
effeithiol trwy ddechrau sgyrsiau ar draws partneriaethau. Nododd CD 
fod yn rhaid i'r BGC a'r BPRh weithio gyda'i gilydd o ran cyflawni gan 
fod popeth yn cael ei gyflawni trwy bartneriaeth ac ni all yr BPRh na'r 
BGC gyflawni popeth ar ei ben ei hun. Disgrifiodd CD sut mae'r BPRh 
yn gweithio trwy gyfnodau bywyd dechrau'n dda, byw'n dda, a 
heneiddio'n dda i wella gwasanaethau. Amlygodd CD y Rhaglen 
Gartref sy'n annog gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
integredig yn y gymuned a symud o ysbyty i ymagwedd gymunedol.  
 
Pwysleisiodd CD bwysigrwydd Galluogwyr Strategol. Mae'r BPRh yn 
gweithio fel partneriaeth i gydlynu eu Rhaglen Gyfalaf ac wedi cael 
gafael ar gyllid cenedlaethol. Maent wedi rhoi capasiti ychwanegol i 
Gyngor Bro Morgannwg ac mae Pentref Pobl Hŷn Penarth yn un o'r 
datblygiadau pwysicaf y maent wedi llwyddo i sicrhau cyllid ar ei 
gyfer. Mae'r Rhanbarth Gofal Digidol yn alluogwr strategol sy'n 
hanfodol ar gyfer cydweithio'n agos ar draws y bartneriaeth. Mae'r 
BPRh yn cefnogi'r gwaith o drawsnewid o ofal cymunedol yng 
Nghymru ac yn dadansoddi data i ddeall sut mae pobl yn defnyddio 
gofal iechyd fel y gallant ddefnyddio'r galw'n ddeallus a gwella 
gwasanaethau.  
 
Dywedodd CD fod yr BPRh yn derbyn arian refeniw a chyfalaf. Bob 
blwyddyn, maent yn derbyn £20 miliwn sy'n cael ei ddyrannu i 
sefydliadau i'w galluogi i ddarparu rhaglenni. Mae gan y BPRh 
gronfeydd cyllid penodol ar gyfer gwaith penodol. Cyflwynir ceisiadau 
i'r gronfa integreiddio a chyfalaf ar gyfer canolfannau lles a gofal 
ledled y rhanbarth. Esboniodd CD fod cynllunio BPRh yn bwysig er 
mwyn sicrhau bod cyllid yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol a'i gydlynu â 
phartneriaid statudol.  
 
Nododd CD y gall fod gan bartneriaid ddiddordeb mewn sut mae 
gwariant yn cael ei ddosbarthu. Mae symiau sylweddol yn mynd tuag 
at ddatblygu gartref, dementia a gofalwyr di-dâl. Dywedodd CD mai 
cyflawni yw'r flaenoriaeth a bydd yn cael ei arwain gan Gynlluniau 
Cyflawni Blynyddol a'r Cyd-gynllun Ardal. Byddant yn ceisio dangos yr 
hyn y maent yn ei gyflawni a sut i alinio â chynlluniau sefydliadau 



partner. Nid yw alinio yn ymwneud â newid yr hyn y mae pobl yn ei 
wneud ond tynnu sylw at gyfleoedd i weithio'n agosach gyda'i gilydd. 
Anogodd CD gynllunio yn seiliedig ar wasanaethau seiliedig ar le a 
chael comisiynu gwasanaethau'r trydydd sector yn well. Dywedodd 
CD y bydd RC yn cydnabod y gellir gwella hyn ac alinio’n fwy â 
buddsoddiad y trydydd sector. 
 
Cytunodd RC fod comisiynu caffael a chyllid y trydydd sector yn 
broblem. Nododd ei diddordeb yn adfywiad posibl ariannu'r economi 
gymysg gyda grantiau llai yn hytrach na rhwystrau diwylliant 
contractau a chaffael am symiau llai o arian (£15,000 neu lai). Nododd 
y bydd yn pwyso am symud ar y swm sy'n mynd i'r trydydd sector fel y 
nodir yn y ddeddfwriaeth. 
 
Cydnabu LB fod cynllunio ar sail lle yn rhedeg drwy'r agenda. Mae hyn 
yn herio pa mor effeithiol rydym yn cydweithio a sut mae'r cydweithio 
hwnnw'n cael ei ffurfio o amgylch bywydau preswylwyr. Nodwyd bod 
cyfarfod uwch dîm arwain y Cyngor y bore hwnnw yn trafod creu 
lleoedd ac mai prosiect arall yw Prosiect Porth y Gorllewin yn y Barri a 
fydd yn darparu lle ar gyfer clinig Broadway a llety pobl hŷn. 
 

5. Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd 
 
Argymhellodd AR i'r BGC ofyn i'r is-grŵp Rheoli Asedau ystyried yr 
asesiad o risgiau newid hinsawdd arfaethedig a gwneud argymhellion 
ynghylch sut y gallai BGC y Fro fynd yn ei flaen. 
 
Esboniodd AR fod y fframwaith terfynol wedi'i ddatblygu gan CNC gyda 
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a chefnogaeth 
Llywodraeth Cymru. Esboniodd adborth BGC ei gynnwys yn ei 
ddatblygiad a diolchodd i swyddogion y Fro am eu help. Nododd AR fod 
manylion y fframwaith wedi eu dosbarthu yn yr agenda. Mae'n llyfr 
gwaith Excel gyda chamau syml. Mae'r fframwaith yn annog ystyriaeth 
o'r 61 o risgiau hinsawdd o safbwynt a graddfa Bro Morgannwg, yn 
ogystal â nodi bylchau. Nodwyd bod yr offeryn yn caniatáu ar gyfer nodi 
lle mae angen cydweithio a chydnabod, mae pryder bod yr asesiad o 
risgiau newid hinsawdd yn gofyn am amser pobl ond nad yw'n dod 
gyda'r adnoddau na'r arbenigedd angenrheidiol i gwblhau'r asesiad 
risg. 
 
Cytunodd TB y byddai'n dda i'r grŵp hwnnw ystyried yr adnoddau a'r 
arbenigedd. Argymhellir gofyn i'r grŵp edrych ar elfen ychwanegol - y 
ffordd y byddai hyn yn cael ei gyflawni, y prosiect yn cael ei reoli a sut i 
sicrhau bod gwaith yn berthnasol i sefydliadau partner ac yn gallu ei 
gyflawni. Mae'n bwysig cydnabod bod llawer o bartneriaid yn gweithio 
ar draws sawl ardal ddaearyddol. 
 
Roedd yr holl bartneriaid yn hapus i nodi’r argymhellion a 
chymeradwyo'r ffordd ymlaen arfaethedig.  
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6. Cynllun Amddiffyn Iechyd Caerdydd a’r Fro 
 
Dywedodd CB fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn am ddatblygu 
Cynllun Amddiffyn Iechyd.  
 
Dywedodd SG fod Cynllun Amddiffyn Iechyd Caerdydd a'r Fro wedi ei 
ddosbarthu yn yr agenda. Mae partneriaid BGC bob amser wedi 
gweithio gyda'i gilydd fel sefydliadau partner i fynd i'r afael ag 
amddiffyn iechyd. Yn ystod Covid daeth sefydliadau partner y BGC at ei 
gilydd mewn ffordd ddigynsail a gweithio'n effeithiol trwy bartneriaeth. 
Eglurwch mai gofyn gan Lywodraeth Cymru yw defnyddio'r dysgu hwn 
i ddatblygu timau integredig ar gyfer amddiffyn iechyd gyda chylch 
gwaith pob perygl. Eglurodd SG fod Llywodraeth Cymru yn nodi'r 
egwyddorion craidd ar ddechrau 2023-24 i helpu i lunio timau diogelu 
iechyd rhanbarthol. Roeddent am i'r timau hyn fod yn hyblyg trwy 
weithio'n lleol ac yn genedlaethol a delio â bygythiadau presennol ac 
yn y dyfodol. Cynghorwyd bod partneriaid yn anelu at ddefnyddio 
dysgu i ddatblygu partneriaeth integredig sy'n darparu gwerth i'r 
gwasanaethau a'r systemau presennol. 
 
Mae'r cynllun yn nodi sut y bydd y bartneriaeth integredig yn cael ei 
chyflawni yng Nghaerdydd a'r Fro. Paratowyd y ddogfen gyda 
phartneriaid rhanbarthol ac mae'n disgrifio sut mae'n rhaid i 
bartneriaid gydlynu i ychwanegu gwerth. Mae'r broses o gynllunio'r 
cam nesaf ar gyfer 2024-25 wedi dechrau ac fe'i nodir gan ddefnyddio 
fframwaith sy'n ystyried y bobl sydd angen cymorth gan y System 
Amddiffyn Iechyd a'r swyddogaethau y mae angen eu cyflawni.  
 
Eglurodd SG fod y bartneriaeth ar gyfer pawb sy'n byw, yn gweithio yng 
Nghaerdydd a'r Fro ac yn ymweld â’r ardal. Fodd bynnag, mae grwpiau 
a lleoliadau unigol sy'n wynebu risg uwch a rhaid i'r cynllunio ystyried y 
risg uwch honno wrth ystyried canfod, trin a rheoli peryglon. Rhaid 
hefyd ystyried sut i ymgysylltu a chyfathrebu â chydweithwyr 
proffesiynol a'r cyhoedd yn ehangach. Eglurodd fod cynllun 2023-24 
wedi tynnu allan gamau gwerth ychwanegol i ddechrau cryfhau'r Tîm 
Diogelu Iechyd integredig ymhellach. Mae pedwar sefydliad statudol, 
a'r rolau allweddol yw Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, 
Cyfarwyddwr Amddiffyn y Cyhoedd ac Ymgynghorydd Amddiffyn 
Iechyd. Yn eistedd o dan y rolau hynny mae'r holl dimau sy'n cyflawni'r 
swyddogaeth amddiffyn iechyd hon.  
 
Eglurodd SG eu bod yn gofyn i'r BGC gymeradwyo cynnwys y Cynllun 
Amddiffyn Iechyd ac yn mynd ati i gefnogi'r camau i ysgogi datblygiad 
ac integreiddio gwasanaethau pellach ar draws y bartneriaeth. 
 
Nododd RC, yn Atodiad Un, fod amrywiaeth o bartneriaid yn cymryd 
rhan a phum sefydliad y trydydd sector. Gofynnwyd a yw'r CGSau yn 
gallu bod yn rhan o fecanwaith ar gyfer lledaenu gwybodaeth i'r sector 
a'r gymuned ehangach wrth i hyn weithio yn ystod y pandemig.  
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Cytunodd SG a nododd fod hwn yn ymgais gychwynnol i grynhoi'r holl 
ddysgu. Nodwyd eu bod yn cynllunio gweithdy ar gyfer y flwyddyn 
nesaf a chytunwyd i ysgrifennu at RC amdano. 
 
Nododd LB fod ar dudalen 15 sôn am ddatblygiad partneriaeth gwerth 
ychwanegol gyda Fast Track Caerdydd yn troi’n bartneriaeth, ond dylai 
hyn fod yn 'FastTrack Caerdydd a’r Fro' a bod LB a TB yn aelodau o'r 
bwrdd FastTrack. Dywedwyd wrthym fod yn rhaid i ni ystyried sut i 
ddatblygu partneriaeth â phreswylwyr, fel eu bod yn gyfranogwyr 
gweithredol yn eu hiechyd eu hunain. Tynnodd sylw at bwysigrwydd 
gwaith seiliedig ar le ac edrych ar anghenion poblogaethau gwahanol.  
 
SG i'w ddiwygio i adlewyrchu sylwadau a wnaed. 
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7. Canlyniadau Arolwg Beth am Siarad 
 
Esboniodd Adnoddau Dynol fod Beth am Siarad am Fywyd yn y Fro yn 
arolwg ar raddfa fawr o drigolion am fywyd yn y Fro. Bu'r Cyngor yn 
gweithio gydag ymchwilwyr annibynnol o Data Cymru a helpodd i 
ddatblygu set gwestiynau a dadansoddi data. Gwnaeth y cyngor waith 
hyrwyddo i geisio dal sampl poblogaeth gynrychioliadol. Nodwyd bod y 
canlyniadau i gyd bellach wedi'u coladu, eu sortio'n amrywiaeth o 
gategorïau a'u cyflwyno mewn dwy ffordd wahanol - dangosfwrdd data 
yn cael ei rannu gyda swyddogion ac adroddiad lefel uchel a fydd yn 
mynd i'r cabinet yr wythnos hon ac yn dilyn ymlaen at bwyllgorau 
craffu.  
 
Eglurodd Adnoddau Dynol y gofynnir cwestiynau i ymatebwyr am eu 
hiechyd. Dywedodd 68% fod eu hiechyd corfforol yn 'dda iawn neu'n 
weddol dda' ac roedd y ganran yn 70% ar gyfer iechyd meddwl. Ar gyfer 
y cymunedau mwyaf difreintiedig, mae'r ffigur yn gostwng i 50% o'r 
ymatebwyr yn nodi iechyd corfforol 'da iawn neu weddol dda' a 54% ar 
gyfer iechyd meddwl. Mae hyn yn cyfateb i waith blaenorol a wnaed ar 
anghydraddoldeb iechyd. Roedd 70% o'r ymatebwyr wedi derbyn 
gwahoddiad i gael brechiadau, 44% wedi derbyn pob gwahoddiad am 
sgrinio a 22% wedi derbyn rhai gwahoddiadau. Mae anghysondeb ar 
gyfer derbyn brechiad gyda 58% yn manteisio ar yr holl frechiadau yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig, ond mae sgrinio ar lefel debyg ar 
draws y bwrdd.  
 
Ar gyfer ymatebion ar ddiogelwch cymunedol, roedd y darlun 
cyffredinol yn gadarnhaol gyda'r mwyafrif o ymatebwyr ar draws yr holl 
ddemograffeg yn nodi eu bod yn teimlo'n ddiogel mewn amrywiaeth o 
sefyllfaoedd.  
 
Gofynnwyd i'r ymatebwyr am bryderon amgylcheddol. Dywedodd 67% 
o'r ymatebwyr eu bod yn 'bryderus iawn neu'n eithaf pryderus’ am yr 
argyfwng hinsawdd a 65% am yr argyfwng natur. Yr opsiynau a 
ddewiswyd amlaf gan yr ymatebwyr i fynd i'r afael â'r materion hyn 
oedd:  

• Gwella rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus. 
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• Symud at ffynonellau ynni adnewyddadwy a chynaliadwy. 

• Diogelu mannau naturiol yn well a’u gwella. 

• Mwy o ailgylchu, uwchgylchu ac ailddefnyddio  
Roedd lleihau allyriadau carbon a helpu unigolion i ddeall eu hôl troed 
carbon yn is ar y rhestr.  
 
Mewn ymateb i gwestiynau am wirfoddoli, dywedodd 33% o'r 
ymatebwyr eu bod yn ymwneud â gwirfoddoli ar hyn o bryd. Dywedodd 
yr ymatebwyr fod gwirfoddoli yn cael effaith gadarnhaol ar sgiliau, 
hyder a lles meddyliol/corfforol. Dywed 17% o'r ymatebwyr nad ydynt 
yn ymwneud â gwirfoddoli ar hyn o bryd ond yr hoffent fod.  
 
Holwyd yr ymatebwyr hefyd am eu blaenoriaethau. Rhoddwyd 11 
opsiwn iddynt ddewis ohonynt. Y rhai a sgoriwyd uchaf oedd:  

• Cael mynediad hawdd at wasanaethau gofal a gofal iechyd pan 
fydd eu hangen arnaf i neu fy nheulu. 

• Byw mewn cymdogaeth sy'n lân ac yn daclus. 

• Prynu neu rentu cartref o ansawdd da. 

• Mynediad i gasgliadau ailgylchu a gwastraff rheolaidd. 

• Mwynhau'r amgylchedd naturiol. 
Y pethau sy'n is i lawr yn y rhestr oedd: 

• Cymryd rhan mewn dysgu ffurfiol i helpu i ennill sgiliau newydd. 

• Ymgysylltu â digwyddiadau celfyddydol, diwylliannol neu 
dreftadaeth am ddim neu am bris y gallaf ei fforddio.  

Pan ofynnwyd pa rai yr oedd yr ymatebwyr yn teimlo eu bod yn gallu 
eu gwneud, y rhai a ddewiswyd fwyaf oedd: 

• Mwynhau'r amgylchedd naturiol. 

• Siopa am fwyd ac eitemau bob dydd yn fy ardal leol. 

• Mynediad i gasgliadau ailgylchu a gwastraff rheolaidd. 

• Prynu neu rentu cartref o ansawdd da. 

• Byw mewn cymdogaeth sy'n lân ac yn daclus. 
Mae hyn yn dangos rhywfaint o gydberthynas rhwng pethau y 
dywedodd pobl oedd yn bwysig iddyn nhw a phethau maen nhw'n 
teimlo y gallan nhw gael mynediad atynt.  
 
Eglurodd Adnoddau Dynol fod gwaith ymgysylltu yn dechrau gyda 
grwpiau â llai o gynrychiolaeth. Bydd cyfarfodydd gyda'r grwpiau hyn 
yn cyflwyno canlyniadau ac yn gwirio a ydynt yn cydberthyn â'u 
profiadau o fywyd yn y Fro. Nododd Adnoddau Dynol y bydd adrodd a 
rhannu canlyniadau ymgysylltu yn dod i ben erbyn dechrau mis Mai i 
gyd-fynd â chynllun corfforaethol nesaf y Cyngor fel y gall canlyniadau 
fwydo i flaenoriaethau'r cyngor dros y 5 mlynedd nesaf. Beth am Siarad 
am Fywyd (bromorgannwg.gov.uk) 
 
Dywedodd RC, fel aelod o'r is-grŵp newid hinsawdd, ei bod yn 
ddiddorol gweld bod cyfrifoldeb personol am garbon yn isel ac yn 
dangos bod angen mwy o waith i gyfleu'r neges.  
 
Nododd LB y bydd canlyniadau Beth am Siarad hefyd gael eu cyflwyno 
i Gydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol y Cyngor. Nid yw'r cwestiynau 
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a ofynnir a'r ymatebion a roddir wedi'u cyfyngu i gylch gwaith y Cyngor 
felly mae yna ddysgu i'r holl bartneriaid.  
 
Holodd EH sut mae'r BGC yn teimlo ar y cyd am flaenoriaethau cyfredol, 
blaenoriaethau mandadol yn y sector statudol, a'r hyn y mae 
dinasyddion ei eisiau. Cwestiynwyd a oedd tensiwn yno ac nid oes gan 
bartneriaid cydnabyddedig yr adnoddau i fodloni agenda pawb. 
 
Nododd TB ei bod yn anodd cydbwyso blaenoriaethau ein preswylwyr 
â'r hyn y gellir dylanwadu'n uniongyrchol arno. Mae angen gwneud 
gwaith hefyd i gyfathrebu â thrigolion i feithrin dealltwriaeth a 
gwerthfawrogiad. Rhaid i dimau ystyried sut y gallant drawsnewid 
gwasanaethau, fel eu bod yn gallu cwrdd â'r gofynion hynny o ystyried 
y sefyllfa ariannol. Mae angen gweithio mewn partneriaeth drwy'r BGC, 
y sector gwirfoddol a chymunedol, a thrwy gysylltiadau â thrigolion yn 
ein cymunedau i wneud pethau sy'n eu cefnogi yn eu cymunedau. 
 
Dywedodd LB mai un peth sydd wir wedi cymryd dychymyg trigolion 
yw, trwy werthu ailgylchu ers i'r Cyngor fynd i ailgylchu ar wahân, yn y 
flwyddyn ddiwethaf arbedwyd £1.2-1.4 miliwn i wrthbwyso costau 
gwastraff ac ailgylchu. Mae dangos hyn i drigolion a dangos ei fod wedi 
helpu i osgoi rhoi’r dreth gyngor i fyny yn uwch yn bwysig. 
 
Gofynnodd SH pwy oedd y grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a beth 
fydd yn cael ei wneud ynglŷn â dal eu barn. 
 
Eglurodd Adnoddau Dynol fod rhai o'r grwpiau yn oedolion ag 
anableddau a'u gofalwyr, oedolion â dementia a phobl iau a bydd y 
Cyngor yn cwrdd â'r grwpiau hyn a/neu eu cynrychiolwyr. 
 
Holodd SH a oedd y broses i gyd yn ddigidol ac a oedd hynny'n cyfrannu 
at dangynrychioli rhai grwpiau. 
 
Eglurodd Adnoddau Dynol fod yr arolwg yn cael ei wneud ar-lein i 
raddau helaeth ond gosodwyd posteri gyda chodau QR o amgylch 
adeiladau a llyfrgelloedd a gwnaed copïau caled ar gael ar gais. Wrth 
gyfarfod â'r grwpiau hyn, bydd y Cyngor yn holi sut y maent am gael 
gafael ar wybodaeth i lywio'r dull o gymryd rhan yn y dyfodol.  
 
Nododd LB lefel y mewnbwn a chyfranogiad gan bobl ifanc a oedd yn 
dangos y Cyngor Ieuenctid a'r Hyrwyddwr Ieuenctid gweithredol. Mae'r 
ddwy flaenoriaeth ariannu uchaf (gofal/gofal iechyd a chartrefi) o'r 
canlyniadau'n cyfateb i ddwy flaenoriaeth ariannu'r gyllideb. Cydnabu'r 
LB sy'n ein galluogi i ddangos i bobl ein bod wedi ymateb i'r arolwg ac 
yn symud ymlaen gyda'r blaenoriaethau. Nodwyd bod pobl sy'n 
pryderu am eu gallu i ddylanwadu ar y Cyngor yn fater y mae angen ei 
archwilio. 
 

8. Rhaglen Llunio Lleoedd ar gyfer Lles yng Nghymru 
 

 
 
 



Eglurodd CB eu bod wedi bod yn gweithio ar gais am arian gan y 
sefydliad iechyd i gefnogi'r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus mewn 
perthynas â'r effaith ar benderfynyddion iechyd ehangach. Roedd y cais 
am gyllid yn llwyddiannus a bydd yn cynnig setiau dysgu gweithredol i 
aelodau BGC fyfyrio ar ymarfer ac ystyried gwella. 
 
Esboniodd CH y byddai'n ymdrin â'r dull system, pwrpas y rhaglen y 
byddant yn ei dechrau, yr ymrwymiadau a'r llinell amser. Mae dull 
gweithredu systemau yn archwilio cysylltiadau a pherthnasoedd i fynd 
i'r afael â heriau'n wahanol. Nid ffordd o feddwl yn unig ydyw; Mae'n 
cael ei gefnogi gan offer a dulliau y gellir eu rhannu. Datblygwyd dull 
gweithredu systemau i gefnogi BGCau yng Nghymru i ddylanwadu ar 
benderfynyddion iechyd ehangach, rhannu'r defnydd a dysgu. 
Dywedodd CH, fel rhan o hyn, y bydd grwpiau dysgu yn cael eu sefydlu 
mewn BGCau. Roedd y cam dylunio yn cynnwys gweithio'n agos gyda 
gweithdai BGC, iechyd y cyhoedd a chydweithwyr awdurdodau lleol a 
dangosodd awydd cryf am ddulliau systemau. Mae'r llenyddiaeth a'r 
astudiaethau achos yn dangos bod arweinyddiaeth yn allweddol ar 
gyfer dull systemau i ganiatáu i bobl gael y gofod a'r rhyddid i edrych 
yn wahanol ar broblemau.  
 
Bydd dull y rhaglen yn defnyddio grwpiau dysgu o Fyrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar 3 thema: 
yr argyfwng hinsawdd a natur, tlodi ac anghydraddoldeb, 
cymdogaethau iach. Bydd y grwpiau dysgu yn dod drwy ddull o feddwl 
ac offer systemau, gan obeithio integreiddio i gynlluniau a darpariaeth 
BGC. O fewn y grŵp dysgu, y camau fydd cytuno ar y system o 
ddiddordeb, mapio'r system, archwilio'r system, disgrifio'r newid, ac 
adolygu a monitro'r canlyniad.  
 
Eglurodd CHE y byddai o leiaf 4 sesiwn wedi'u hwyluso dros y flwyddyn 
ar gyfer cyfranogwyr y grŵp dysgu, gan gynnwys 2 yn cael eu cynnal yn 
bersonol. Yna byddant yn gweithio gyda chydweithwyr BGC i 
integreiddio'r dysgu o amgylch y gweithgareddau a gwmpesir. Mae 
angen parodrwydd ar gyfranogwyr i gynnig a derbyn her adeiladol. Mae 
ymrwymiad i integreiddio'r dysgu yn ôl i'r BGC a'i rannu â byrddau 
gwasanaeth cyhoeddus eraill. Roedd CHE yn cydnabod ymrwymiadau 
amser y BGC ond mae angen caniatâd ar bobl sy'n mynd i mewn i'r 
grwpiau dysgu i ymgysylltu'n briodol i sicrhau'r buddion mwyaf posibl. 
Mae tîm y rhaglen wedi ymrwymo i greu lleoedd ar gyfer dysgu, 
darparu arbenigedd/dod ag arbenigedd allanol, gan gefnogi 
cyfranogwyr i integreiddio eu dysgu i mewn i BGCau. Mae BGCau 
cydnabyddedig mewn gwahanol leoedd ac felly mae'n rhaid addasu'r 
rhaglen i anghenion BGC unigol.  
 
Eglurodd CHE y bydd y rhaglen yn 2 flynedd ac y byddai digwyddiad 
lansio rhithiwr awr a hanner o hyd ar 7 Mai gyda sesiwn holi ac ateb. 
Bydd y grwpiau dysgu yn dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiad agoriadol 
ar 5 a 6 Mehefin. Yn y flwyddyn gyntaf bydd cefnogaeth wedi'i theilwra 
gan y bydd tîm y rhaglen yn gweithio ochr yn ochr â chyfranogwyr, ac 



yna digwyddiad grŵp traws-ddysgu diwedd blwyddyn. Bydd gan yr ail 
flwyddyn batrwm tebyg.  
 
Nododd CHE y byddai'r rhaglen wedyn yn dechrau gweithio gyda 
BGCau i wneud y dysgu'n fwy cynaliadwy. Bydd adroddiad gwerthuso 
terfynol o'r dysgu yn cael ei gynhyrchu a'i rannu ledled Cymru. 
Dywedodd CHE fod 5 datganiad o ddiddordeb wedi bod gan Fro 
Morgannwg. Annog partneriaid i fyfyrio ar sut mae'r themâu 
arfaethedig yn cyd-fynd ag amcanion lles BGC, p'un a ydynt am 
ganolbwyntio ar un thema neu fynd ar draws grwpiau dysgu, ac a yw'r 
datganiadau o ddiddordeb yn gymysgedd iawn o bobl.  
 
Gofynnodd LB a oes yna bobl benodol y mae ganddyn nhw ddiddordeb 
ynddynt. 
 
Nododd CHE fod ganddynt ddiddordeb mewn cymysgedd o bobl o lefel 
strategol/polisi. 
 
Holodd CD pam mae hyn yn canolbwyntio ar BGC yn unig yn hytrach na 
chysylltu BPRhau sy'n ceisio cymryd ymagwedd systemig.  
 
Esboniodd HM y gallai fod pobl a gysylltodd â'r cyngor heb gyflwyno 
datganiadau o ddiddordeb yn ffurfiol oherwydd y Pasg. Mae'r dull hwn 
yn gweithio'n dda ar gyfer blaenoriaethau BGC dros waith sy'n oed-
gyfeillgar, yn yr hinsawdd ac yn mynd i'r afael â thlodi. 
 
Dywedodd CB fod budd o ddysgu gyda'n gilydd, yn enwedig ar gyfer 
trafodaethau a chynlluniau lles sy'n canolbwyntio ar anghydraddoldeb. 
Mae'r rhain i gyd yn bynciau pwysig, a bydd y dysgu'n werthfawr beth 
bynnag fo'r pwnc. 
 
Nododd CHE fod grwpiau dysgu wedi'u cyfyngu i tua 5 o bobl o bob 
BGC.  
 
Dywedodd CB y gallai fod rhywfaint o orgyffwrdd wrth i sawl sefydliad 
eistedd ar draws sawl BGC a allai ganiatáu estyniad yn y niferoedd. 
 

9. Datblygu Adroddiad Blynyddol y BGC 
 
Amlygodd HM fod yn rhaid i'r gwaith ddechrau ar Adroddiad Blynyddol 
cyntaf y Cynllun Lles presennol sydd i'w gyhoeddi ym mis Gorffennaf ac 
mae'r tîm wedi bod yn datblygu'r amserlen a'r dull gweithredu. Bydd yr 
Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyflwyno i'r BGC i'w gymeradwyo yn y 
cyfarfod ym mis Gorffennaf.  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod y tîm yn ystyried cymryd agwedd 
debyg at flynyddoedd blaenorol drwy arddangos gwaith drwy 
astudiaethau achos a dull integredig. Bydd y tîm yn anfon e-bost at 
gydweithwyr perthnasol yr wythnos nesaf gyda cheisiadau am 
wybodaeth am ganlyniadau a gyflawnwyd dros y flwyddyn ddiwethaf 
yn erbyn y Cynllun Lles newydd, y gwahaniaethau sy'n cael eu gwneud, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a'r camau allweddol ar gyfer edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod. 
Bydd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y tri maes blaenoriaeth o 
gymunedau oed-gyfeillgar, difreintiedig a'r argyfyngau hinsawdd a 
natur. Bydd hefyd yn cynnwys astudiaethau achos ar weithgareddau 
eraill sy'n adlewyrchu amcanion ehangach fel Symud Mwy Bwyta'n 
Iach, Cynyddu Gwaith Atal, y Siarter Deithio, a'r Fro Ddiogelach. Y nod 
yw cael drafft yn barod erbyn canol mis Mehefin i roi cyfle i bartneriaid 
ystyried yr adroddiad a'r adborth cyn cyfarfod y BGC ym mis 
Gorffennaf.  
 
Nodwyd hefyd fod yr Adroddiad Blynyddol yn cael ei ddefnyddio i 
ddarparu diweddariadau data ar rai o'r ystadegau allweddol ynghylch y 
Fro a mesurau BGC perthnasol. Dywedodd HM hefyd, fel rhan o 
ddatblygiad yr Adroddiad Blynyddol, fod y tîm yn edrych ar sut i 
adeiladu adroddiadau 6 mis i'r BGC dros y tair ffrwd waith â 
blaenoriaeth. 
 
Soniodd TB am y cais gan Bwyllgor Craffu Perfformiad Corfforaethol ac 
Adnoddau y Cyngor sydd wedi gofyn am ddiweddariadau ar wahanol 
weithgareddau BGC ar gyfer pwyllgorau craffu gwahanol. Dywedodd TB 
fod HM wedi bod yn edrych ar y gwahanol ffrydiau gwaith, prosiectau 
a rhaglenni darlledu gwasanaeth cyhoeddus a sut y gallent alinio â 
chylchoedd y pwyllgorau craffu gwahanol. Awgrymodd TB y bydd y 
Cyngor, os yw cydweithwyr yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn 
hapus, mewn cysylltiad dros yr wythnosau nesaf i awgrymu amserlen 
ynghylch pryd y gallai fynd ag adroddiad neu gyflwyniadau i bob un o'r 
pwyllgorau craffu hyn. Mae'n gyfle i aelodau etholedig ddeall graddfa 
ac effaith gwaith y BGC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Blaenraglen Waith 2024 
 
Rhoddodd HM drosolwg o eitemau posibl ar gyfer y cyfarfod nesaf a 
fydd yn cynnwys penodi cadeirydd ac is-gadeirydd y BGC, Adroddiad 
Blynyddol BGC, yr Adroddiad Blynyddol Diogelwch Cymunedol ac 
Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn ogystal ag 
adroddiadau ar Brifddinas-Ranbarth Caerdydd a Thref y Barri. Bydd 
adroddiad hefyd ar y potensial ar gyfer uno gweithgarwch ymgysylltu 
ar draws y bartneriaeth sy'n cysylltu â gweithgareddau BGC Caerdydd 
a BPRh.  
 
Nododd LB y dylid cael diweddariad byr yn y cyfarfod nesaf ar 
ganlyniadau'r trafodaethau pellach gyda'r grwpiau â llai o 
gynrychiolaeth fel rhan o'r Arolwg Beth am Siarad gan fod y 
canfyddiadau'n berthnasol i holl aelodau'r BGC. 
 

 
 
HM 
 
 
 
 
 
 
 
HM/TB 
 

11. Any Other Business   
 
Cytunwyd nad oedd unrhyw fusnes arall. 
 

 

12. Dyddiad y cyfarfod nesaf - 3 Gorffennaf 2024  



 

 
 


